

Số: 233/BC – VKS

Đak Pơ, ngày 24 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ trước kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ Tư khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị của Ngành, các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ và thông báo số: 60/TB- HĐND ngày 08/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH VI PHẠM VÀ TỘI PHẠM

1. Tình hình tội phạm

Trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh, chính trị tiếp tục được giữ vững và ổn định, nhìn chung tình hình vi phạm và tội phạm trong năm 2021 có chiều hướng giảm hơn so với năm 2020. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành của huyện chủ động đề ra các biện pháp giải quyết, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp

Tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện kết luận số: 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Trong năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã thường xuyên tổ chức quán triệt trong các cuộc họp 3 Ngành về các nội dung trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp. Qua rà soát, trong năm 2021 trên địa bàn huyện Đak Pơ không xảy ra vi phạm trong hoạt động tư pháp, các Cơ quan Tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ án, vụ việc xảy ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Trong năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã chủ động bám sát Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện để triển khai kế hoạch công tác của Ngành nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố Nhà nước và kiểm sát các hoạt động tư pháp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng tháng, Viện kiểm sát chủ trì họp ba ngành Công an, Viện kiểm sát, Toà án để bàn biện pháp giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giải quyết án phức tạp, xác định các vụ án diêm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

1.1 Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Viện kiểm sát tập trung tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Hạt Kiểm lâm) thụ lý và giải quyết tốt các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm chống bỏ lọt tội phạm. Đã kiểm sát và lập 100% các hồ sơ kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm do Cơ quan điều tra và Hạt kiểm lâm thụ lý, giải quyết theo đúng quy định.

- Tin báo, tố giác tội phạm: 47 tin (Cũ : 05 tin; Mới: 40 tin; Phục hồi: 02 tin); Giải quyết: 43 tin; Hiện còn: 04 tin.

Trong năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ (02 cuộc), Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ (01 cuộc), phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đak Pơ tiến hành trực tiếp kiểm tại 02 đơn vị Công an cấp xã (Hà Tam và Yang Bắc). Ban hành 05 bản Kết luận kiểm sát, 03 bản Kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ, Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ và Công an xã Yang Bắc khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, đơn vị đã ban hành 02 bản Kiến nghị phòng ngừa tội phạm đối với Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông đường bộ và Chủ tịch UBND xã Phú An phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Tất cả các bản Kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chấp nhận khắc phục.

Đơn vị đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Liên ngành Tư pháp; Phối hợp với Cơ quan CSĐT, Hạt kiểm lâm, Thanh tra, Chi cục thuế khu vực, Đội quản lý thị trường số 07 huyện Đak Pơ tiến hành Ký kết bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố số:

01/QCPH ngày 20/01/2021 (Hội nghị có mời Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo).

1. 2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:

Thực hiện chủ trương “Tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát, Công an và Hạt kiểm lâm trong việc tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp khởi tố và không khởi tố của Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm nhằm tránh bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội; Phối hợp các cơ quan đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra giải quyết các vụ án, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát điều tra, kịp thời phát hiện thiếu sót để yêu cầu khắc phục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra việc làm oan người vô tội.

* Viện kiểm sát đã kiểm sát điều tra: Tổng thụ lý điều tra: 25 vụ/ 35 bị can; Đã giải quyết: 22 vụ/ 33 bị can; Hiện còn đang điều tra: 03 vụ/ 02 bị can.

Qua công tác kiểm sát hoạt động điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát đã ban hành 02 bản Kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ khắc phục vi phạm và được Cơ quan CSĐT – Công an huyện chấp nhận khắc phục.

Việc giải quyết án tồn năm 2020 chuyển sang 2021, đơn vị đã giải quyết trong quý I năm 2021.

* Viện kiểm sát thụ lý giải quyết: 22 vụ/ 36 bị can; Đã truy tố chuyển Tòa án: 22 vụ/ 36 bị can; Hiện còn: 00 vụ/ 00 bị can.

Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%. Không có vụ án nào quá hạn luật định, số bị can truy tố đúng tội, đúng pháp luật, đạt 100%.

Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Viện kiểm sát tiến hành chủ trì họp ba ngành (Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát – Tòa án) để bàn giải quyết các tin báo và vụ án phức tạp, đã xác định 04 vụ án điểm.

- Về án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng: Trong năm 2021 không có vụ án nào trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

* Tòa án đã thụ lý tổng số: 22 vụ / 36 bị can; Đã giải quyết: 22 vụ/ 36 bị cáo; Hiện còn: 00 vụ / 00 bị can.

Qua công tác kiểm sát hoạt động xét xử và kiểm sát các án văn của Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ, Viện kiểm sát đã ban hành 01 bản Kiến nghị đối với Tòa án trong công tác xét xử án hình và được Tòa án tiếp thu, chấp nhận khắc phục.

- Trong năm 2021, Viện kiểm sát đã phối hợp cùng Tòa án tổ chức 08 phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp (01 phiên tòa xét xử lưu động), 09 phiên tòa